



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ	<b>ภาซีน้ำหวาน-บุหรี-แอลกอฮอล์</b> -เสนอข่าว กรม.มีมติให้ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต เหล้า-บุหรี-เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ถือเป็นครั้งแรกที่มีการขึ้นภาษีส่งหน้าก่อนบังคับใช้จริงถึง 4 วัน โดยในส่วนของภาษีความหวาน ให้เวลาปรับตัวถึง 2 ปี ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าที่ให้ระยะเวลาปรับตัวนาน เป็นเพราะเจ้าของเครื่องดื่มหวานมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทประชารัฐ รวมทั้งมีข้อสงสัยที่สธ.ไม่แสดงความเห็นเรื่องระยะเวลาปรับตัวในที่ประชุม กรม. ทั้งที่รู้ว่าความหวานเป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ -เสนอข่าว สรรพสามิตปรับโครงสร้างอัตราภาษีสุราและยาสูบใหม่ โดยสุราจัดเก็บเพิ่มตามดีกรี สอดคล้องนโยบายรัฐบาลที่ต้องการดูแลสุขภาพของประชาชน ส่วนยาสูบที่ราคาขายปลีกมากกว่า 60 บาท อัตราภาษีคาดว่าจะไม่เกิน 20-30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ราคาต่ำกว่าอัตราน่าจะไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์
มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์	<b>เตือนยาหอมห้ามนำเข้าเนเธอร์แลนด์</b> -เสนอข่าว กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งคนไทยที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ ว่า ห้ามนำยาหอมตรา 5 เจตีย์ เข้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพราะมีส่วนผสมของไม้กฤษณาและสมุนไพรมะขามดำ พืชต้องห้ามที่ใกล้จะสูญพันธุ์ตามอนุสัญญาไซเตส การนำเข้าต้องมีใบอนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดูจากส่วนผสมตามที่ปรากฏบนฉลาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เบื้องต้นต้องเรียกผู้ประกอบการเข้าพูดคุย หากพบมีพืชป่าในบัญชีไซเตสผสมอยู่จริง คงต้องให้มีการปรับปรุงส่วนผสม หรืออีกวิธีคือผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตนำออกจากประเทศไทย จากกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ประเทศปลายทางอนุญาตให้เข้าประเทศได้อย่างถูกต้องตามระเบียบไซเตส ด้าน น.ส.ดวงเดือน ศรีโพทา ผอ.กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ยาหอมยี่ห้อดังกล่าวมีส่วนผสมของพืชต้องห้าม 2 ชนิด คือโกฐกระดุก เป็นพืชอนุรักษ์ตามบัญชีแนบท้าย 1 ของอนุสัญญาไซเตส ห้ามมีการซื้อขายโดยเด็ดขาด หากจะมีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ หรือนำเข้าไปในต่างประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกไซเตส จะต้องขอใบอนุญาตส่งออกจากกรมวิชาการเกษตรก่อน ดังนั้นผู้ประกอบการยาหอมยี่ห้อดังกล่าวจะต้องมาขออนุญาตตามระเบียบของอนุสัญญาไซเตส ส่วนกรณีไม้กฤษณาไม่ได้ถูกควบคุมโดยบัญชีไซเตสแล้ว แม้จะถูกขึ้นทะเบียนเป็นพืชอนุรักษ์บัญชี 2 แต่ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้ยกเว้นให้นำเข้าและส่งออกได้
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว	<b>ส่งเสริมสมุนไพรร</b> -เสนอว่า สธ.ขอรับการผลักดันไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งเสริมสมุนไพรไทยเพื่อสร้างความมั่นคง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ถึงขั้นออกปากชื่นชมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานประชุมวิชาการ สธ. ระบุว่าใช้ครีมบำรุงผิวหน้าที่ทำจากบัวไฟข้าวและครีมผักเบี้ยใหญ่ ของอภัยภูเบศร
กรมประชาสัมพันธ์	<b>5 เทคนิคคิดลดเครียด</b> -เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำให้ประชาชนยึดเทคนิคการคิด 5 ประการ เพื่อเผชิญกับความเครียด 1.คิดในแง่ยึดหยุ่นให้มากขึ้น 2.คิดอย่างมีเหตุผล 3.คิดหลายๆ แง่มุม หลาย ๆ ด้าน 4.คิดแต่เรื่องดี ๆ ให้มาก 5.คิดถึงคนอื่นบ้าง
เดลินิวส์	<b>ส่งจิตแพทย์เฝ้าแม่ฆ่าลูก</b> -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีนางลวดี อายุ 52 ปี ใช้ผ้ารัดคอฆ่า น.ส.ชาธิญา อายุ 15 ปี ลูกสาวที่เป็นออทิสติก และพยายามกินยานอนหลับฆ่าตัวตาย ว่า กรมฯ ได้ส่งทีมจิตแพทย์เคลื่อนที่เร็วไปให้การดูแลแล้ว แต่เนื่องจากยาที่รับประทานเข้าไปยังมีผลต่อระบบหายใจ ทำให้ต้องรับการรักษาอยู่ใน

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ห้องไอซียู ทีมจิตแพทย์จึงยังไม่ได้พูดคุยด้วย อย่างไรก็ตาม ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ที่เคยฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จมีโอกาสฆ่าตัวตายซ้ำมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งรายนี้ยังมีความเสี่ยงมากเพราะมีเรื่องของการทำร้ายลูกด้วย</p> <p>ขณะที่ พญ.ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ รองผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวถึงอาการของเด็กกอล์ฟที่สติดี ว่าเป็นเรื่องพัฒนาการล่าช้า ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคชัดเจน เป็นโรคระยะยาว พฤติกรรมพัฒนาการจะเปลี่ยนไปตามช่วงวัย พ่อแม่อาจจะเครียดมาก ควรมีคนช่วยผ่อนให้ได้พักอารมณ์บ้าง และหากเจอเด็กกอล์ฟที่สติดีตามที่สาธารณะ ซึ่งจะมีพฤติกรรมแปลก ๆ อยากให้เข้าใจและเห็นใจเด็กและพ่อแม่</p>
<p>มติคณะรัฐมนตรี</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>โรคโควิด</b></p> <p>-เสนอข่าว กรม.มิตเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์โรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564 และให้มีคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคระดับชาติต่อไป โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ 1.เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อโรคและผู้ป่วยโรคให้ครอบคลุม โดยการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 2.ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรค 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกัน ดูแลรักษาและควบคุมโรค 4.สร้างกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน และ 5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมโรค</p> <p>-เสนอข่าว วารสารการแพทย์ “แลนเซต” เผยแพร่รายงานการทบทวนสถานการณ์เกือบ 200 ประเทศทั่วโลก ไม่มีประเทศใดบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ ที่มุ่งกำจัดการติดเชื้อโรคใหม่ ๆ ให้ได้ภายในปี 2573 โดยมีเพียง 7% ที่จะกำจัดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ และไม่ถึง 5% ที่ลดอัตราการฆ่าตัวตาย การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และโรคอ้วนในเด็กได้ตามเป้าหมายของยูเอ็น</p>
<p>สวท.</p>	<p><b>ยุติปัญหาเอดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมนิเทศน์ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 19 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์ประเทศไทย ด้าน นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่ 6 ของรัฐบาลไทย ตั้งเป้าหมาย 1.ลดการติดเชื้อรายใหม่ให้เหลือไม่เกินปีละ 1,000 ราย 2.ลดการเสียชีวิตจากเอดส์ปีละไม่เกิน 4,000 ราย และ 3.ลดการกีดกัน รังเกียจและเลือกปฏิบัติจากเอดส์และเพศภาวะ ลงจากเดิมร้อยละ 90</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง</p>	<p><b>สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ 1 ม.ค.-4 ก.ย. 2560 มีผู้ป่วย 95,410 ราย เสียชีวิต 18 ราย ในจำนวนที่เสียชีวิตเป็นกลุ่มเสี่ยงถึง 11 ราย ส่วนปี 2559 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต 44 ราย โดยเป็นกลุ่มเสี่ยงถึง 37 ราย และพบว่ากลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกันเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น คาดจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะระบาดสูงกว่าปีที่ผ่านมา และ 7 กลุ่มเสี่ยง คือ อ้วน ตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีความผิดปกติทางระบบประสาท-ลมชัก อายุน้อยกว่า 18 ปี-ได้รับยาแอสไพริน ผู้มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ให้กับกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม อ.พนสนิมคม จ.ชลบุรี ให้นำวัสดุเหลือใช้จากการสีข้าวหอมมะลิ 105 มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP จนได้ตำรับสบู่เหลวแอลกอฮอล์ สบู่เหลวข้าวหอม และสบู่ฝักกล้วยข้าวหอม และสามารถนำไปต่อยอดสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำให้มียอดการสั่งซื้อจากผู้ประกอบการโรงแรมและสปา ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ขรก.ผลสัมฤทธิ์สูง</b></p> <p>-เสนอข่าว ก.พ.คัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 13 มีบุคลากรสังกัด สธ.ประกอบด้วย สังกัด สป.สธ. นายกฤตพัทธ์ ฝักฝน สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายพรชัย สิ้นเจริญโกโคย, นส.ฉัตรภรณ์ ใจมา, นส.พรรณรักษ์ เครือเพลลา, นายภัทรพล อุดมลาก สังกัดกรมอนามัย นายผไท จุลสุข, นส.วรมน อัครสุด สังกัดกรมสุขภาพจิต นส.รัชฎาภรณ์ อินจา, นส.ชลลดา จารุศิริชัยกุล สังกัด อย. นส.ศิวพร สกุลภักดี, นายสถาพร ลำไพบูลย์สุข, นายศุภชาติ ฉลาด, นส.รัชดา โตอนันต์ และสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ นส.เกษรภรณ์ วงษ์พิมพ์, นส.ภัทร วาศ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นา
ข่าวสด	<b>แอปพลิเคชันยา</b> -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมแอปพลิเคชัน Pharmasafe เป็นแอปฯ เกี่ยวกับข้อมูลยา การนัดพบแพทย์เพื่อเตือนการใช้ยาที่ถูกต้อง และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านหุ่นยนต์อัจฉริยะสามารถตอบโต้กับคนได้
ไทยโพสต์	<b>รามาวา เปิดตัวไลน์ข้อมูลสุขภาพ</b> -เสนอข่าว รามาวา เปิดตัว "LINE OFFICIAL ACCOUNT RAMATHIBODI" ครั้งแรก เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพประชาชน ผ่านช่องทางดิจิทัลมีเดีย ซึ่งตั้งแต่มีการอัปเดตตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 ถึงวันนี้มียอดสมาชิกแล้ว 721,137 คน ในอนาคตหากมีสมาชิกถึง 10 ล้านคนอาจมีการพัฒนาเชื่อมต่อข้อมูลคนใช้ เวลานั้นหมายต่างๆ ผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT ด้วย โดยประชาชนสามารถเพิ่มสมาชิกผ่านคิวอาร์โค้ด หรือ ID: RAMATHIBODE
เดลินิวส์	<b>ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย</b> -เสนอข่าว รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ สร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยระดับประคองและระยะท้าย หรือ CMU Palliative Care Center ดูแลผู้ป่วยใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป สนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคอง โดยเป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแบบประคอง หน่วยประสานงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคอง หอดูแลผู้ป่วยแบบประคอง และธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้ผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตเยี่ยมไปใช้ที่บ้าน ใช้งบก่อสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 109,000,000 บาท ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา โทรบริจาคได้ที่ 053-935671-2
คมชัดลึก	<b>ห้องเรียนคู่ขนานออสติก</b> -เสนอข่าว ดร.สมพร ชันเงิน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เล่าประสบการณ์จัดการศึกษาให้ลูกที่เป็นออสติก 2 คน ที่รร.ขอนแก่นคริสเตียน โดยได้ร่วมกับเพื่อนผู้ปกครองจัดทำห้องเรียนคู่ขนานออสติก รองรับเด็กพิเศษทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งเป็น 1 ใน 4 กลไกหลัก ตามออสติกโรด แม่พของเครือข่ายผู้ปกครองออสติก ที่เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทำโครงการนำร่อง พร้อมกับการให้สธ.ทำโครงการนำร่อง จัดตั้งแผนกพิเศษออสติก ในรพ.ศูนย์ รพ.จังหวัด และรพ.อำเภอทั่วประเทศ
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์	<b>พบพระสงฆ์ป่วยความดัน-เบาหวานมากขึ้น</b> -เสนอข่าว นายสุชาติ นพวรรณ ผวจ.หนองคาย ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร จ.หนองคาย ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสจ.หนองคาย สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.หนองคาย และศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย พบว่า พระสงฆ์ สามเณร มากกว่าร้อยละ 70 เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และมีปัญหาสุขภาพในช่องปาก บางวัดตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ โดยพบประมาณร้อยละ 3 ซึ่งจะมีการเชิญไปเข้าค่ายกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูเป็นกรณีพิเศษ
เว็บไซต์ Pantip	<b>ค่าจอดรถ รพ.สงฆ์</b> -มีผู้โพสต์กระทู้ว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 เข้าไปจอดรถในรพ.สงฆ์ เพื่อไปทำธุระ ซึ่งลิฟต์หน้าประตูมีอัตราค่าบริการจอดรถแฉ่งไว้ และแจ้งเวลาเปิด 05.00-18.00 น. โดยผู้โพสต์จอดเวลา 11.30 น. และเมื่อมารับรถ ไม่สามารถนำรถออกได้เนื่องจาก จนท.แจ้งว่า คอมพิวเตอร์ระยะเวลา 18.00.56 ทำให้ต้องมารับรถในวันรุ่งขึ้น และเสียค่าจอดรถ 1,360 บาท
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<b>ร้านจัดฟันเถื่อน</b> -มีผู้ส่งข้อความให้ตรวจสอบร้านจัดฟันเถื่อน พร้อมภาพหน้าเฟซบุ๊กชื่อ KIMMI SHOP จำหน่ายอุปกรณ์จัดฟันของนายณัฐพงษ์ เพ็งรักษ์ (คิมมี รีเทนเนอร์)
เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant	<b>กระเทียมทำให้ตั้งเนื้อหลุด</b> -แชร์โพสต์ของ อัม อีราวัต ซึ่งเป็นแพทย์ เตือนภัยอย่าเชื่อข้อมูลที่มีการแชร์ให้ใช้กระเทียมแปะตั้งเนื้อ กระเนื้อให้หลุด เพราะจะทำให้ไหม้ อักเสบ และเป็นแผลเป็นได้
ไทยรัฐ	<b>คัดกรองโรคเมอร์ส</b> - เสนอข่าว นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง นพ.สจ.นราธิวาส กล่าวถึงการตรวจคัดกรองผู้แสวงบุญที่กลับจากพิธีฮัจญ์

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตั้งแต่วันที่ 7-10 ก.ย.2560 จำนวน 4 เที่ยวบินรวม 1,152 คน ปรากฏว่ามีผู้ป่วยเข้าข่ายถูกคัดกรองดูอาการที่โรงพยาบาลต่างๆจำนวน 10 รายแยกไปอยู่ รพ.นราธิวาส-ราชนครินทร์ จำนวน 7 ราย รพ.รือเสาะ 1 ราย รพ.ยี่งอ 1 ราย และรพ.ระแงะ 1 ราย ซึ่งผลการตรวจออกมาไม่มีผู้ป่วยโรคเมอร์ส บางคนแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
ข่าวสด	<p><b>เชื้ออหิวาต์ในเยเมน</b></p> <p>-เสนอข่าว นาย โรเบิร์ต มาร์ตินี ผู้อำนวยการสภากาชาดสากล ภาคพื้นตะวันออกไกล เตือนว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้ออหิวาต์โรคในเยเมน จะทำให้มี ผู้ป่วยมากถึง 850,000 คนภายในสิ้นปีนี้ หากประชาคมโลกยังคงเพิกเฉย โดยเดิมคาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ 600,000 คนภายในสิ้นปีนี้ แต่ล่าสุดมีผู้ป่วยถึง 647,000 คน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 2,065 ราย</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch